

MTE โต้ตอบการคว่ำบาตรไม้สักเดนมาร์ก

เจ้าหน้าที่เดนมาร์กได้ตัดสินใจที่จะห้ามผู้ประกอบการชาวเดนมาร์กทั้ง 7 คนนำไม้สักจากเมียนมาร์เข้ามาในประเทศ แอบสแกนดีเนเวีย วิชาหกิจไม้เมียนมาร์ (MTE) ได้วางแผนที่จะตอบโต้การคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไม้สักเมียนมาร์ทั้งหมด ตามที่ U Khim Maung Kyi ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ชาติพันธุ์) ได้กล่าวไว้



เรือบรรทุกกำลังรถ่ายไม้ออกในอย่างกึ่ง Photo-Staff

“เราจะตอบโต้การคว่ำบาตรในเร็วๆ นี้” มัน [การคว่ำบาตรของเดนมาร์ก] จะทำให้ชื่อเสียงของไม้สักเมียนมาร์ต้องแย่ลง แต่เราสามารถรับมือกับมันได้ ผมเชื่ออย่างนั้น

“MTE และกรมป่าไม้จะตอบโต้โดยอยู่ในทิศทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [MONREC]” เขากล่าว

MTE โต้ตอบการคว่ำบาตรไม้สักเดนมาร์ก

วิสาหกิจไม้เมียนมาร์เป็นบริษัทในเครือภาครัฐ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการตัดและส่งออกไม้ในเมียนมาร์

หน่วยงานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ออกคำแถลงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งเป็นการรับเอาคำสั่งห้ามที่บังคับใช้กับผู้ประกอบการเดนมาร์กทั้งหมดที่นำไม้สักเมียนมาร์เข้าตลาดเดนมาร์ก

คำแถลงนั้นได้ระบุไว้ว่า การตัดสินใจตามการยอมรับหลักฐานของ EIA ที่ว่าบริษัทไม้เดนมาร์ก Keflico ได้ละเมิดข้อบังคับไม้สหภาพยุโรป (EUTR) และได้มีคำสั่งออกมาว่าเจ้าหน้าที่ EUTR ต้องปฏิบัติตาม

EIA คือองค์กรที่มีไซ่ภาครัฐซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักรและวอชิงตัน ดีซี โดยจะคอยตรวจสอบและรณรงค์การต่อต้านอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายและการทำไม้ที่ผิดกฎหมาย

การกระทำของเดนมาร์กเป็นไปตามการตัดสินใจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2016 ในสวีเดนที่ซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินคดีกับ Almtra Nordic เรียบร้อยแล้วในประเด็นการละเมิดกฎหมาย EUTR

“ผู้นำของเดนมาร์กด้านการบังคับใช้ EUTR ได้สนับสนุนคำตัดสินที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งเกิดขึ้นในสวีเดน รวมถึงไม่มีข้อสงสัยใดๆ ที่คนนำไม้สักเมียนมาร์เข้าไปยังตลาดอียูภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายสหภาพยุโรป” Peter Cooper นักรณรงค์ด้านป่าไม้จาก EIA ได้กล่าวในงานแถลงข่าว

“เนื่องด้วยเดนมาร์กได้ออกคำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีจาก EIA ในขณะนี้ เราจึงคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ในอิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สเปน และสหราชอาณาจักร จะแก้ปัญหานี้ในทั้ง 12 กรณีที่มีอยู่จาก EIA อย่างรวดเร็ว”

กรณีของ EIA ได้เน้นเรื่องข้อกำหนดของระบบสืบทานเอกสารตาม EUTR ซึ่งบังคับใช้กับบริษัทที่นำไม้เข้าสู่ตลาดอียูว่าต้องระบุและแก้ไขความเสี่ยงของความไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้มีการกล่าวไว้ในงานแถลงข่าว

MTE โต้ตอบการคว่ำบาตรไม้สักเดนมาร์ก

U Khin Maung Kyi ได้อธิบายว่า MTE เป็นวิสาหกิจที่มีรัฐเป็นเจ้าของ และตามกฎหมายป่าไม้ปี 1992 ไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งอื่นๆ ที่มาจาก MTE นั้นถูกต้องตามกฎหมาย

“ไม้สักที่จะไปอยู่นั้นมีจำนวนน้อย เราได้ประชุมกันก่อนหน้านี้กับกระทรวงและกรมป่าไม้เรื่องวิธีการรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ [ข้อกำหนด] ระบบสืบทานเอกสารของ EUTR ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ [2016-2017]” เขากล่าว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับระบบการตรวจสอบเอกสาร โดยใช้การติดตั้งระบบฐานข้อมูลสำหรับการจำแนกไม้ในปี 2017-2018 อย่างเคร่งครัด

“เราเลิกจำแนกไม้ในปีงบประมาณ [2016-2017] ดังนั้นเรา... สามารถgaranตีได้ว่าเราได้ออกเอกสารที่จำเป็นเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ สำหรับไม้ที่จำแนกในปี 2015-2016 ถ้าหากมีการสอบถามโดยผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า” เขากล่าว

สืบเนื่องจากการอนุญาตทำไม้จากกรมป่าไม้ MTE กำลังจำแนกไม้และปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเพื่อรับประกันแผนการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ หลักธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) และเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส U Khin Maung Kyi ได้กล่าวไว้

“เราอยากรู้ความจริงที่ว่าพวกเขา [กล่าวหา MTE ว่า] ใช้ไม้สักผิดกฎหมาย รวมถึงไม้หลายต้นที่ส่งไปอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร และกรณีเกี่ยวกับระบบสืบทานเอกสารเกี่ยวกับไม้สักตั้งแต่... 4 หรือ 5 ปีที่แล้ว” เขากล่าว

ทางกระทรวงได้วางแผนที่จะจัดระบบกลุ่มอิสระเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่จะเริ่มต้นในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ (2017-2018) U Khin Maung Kyi พูด

“เราจะไม่ปล่อยให้ชื่อเสียงของเราต้องแปดเปื้อนจากการคว่ำบาตรของเดนมาร์ก... เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อชื่อเสียงเรา แต่ไม่มากสำหรับปริมาณการส่งออกไม้” เขากล่าว

MTE โต้ตอบการคว่ำบาตรไม้สักเดนมาร์ก

MTE ได้จำหน่ายไม้สักจำนวน 14,000 ต้นและไม้เนื้อแข็งจำนวน 200,000 ต้นที่มีอยู่ หลังจากนั้นได้มีการหยุดการปฏิบัติการไป 1 ปี MTE จะจำหน่ายไม้สักจำนวน 15,000 ต้นและไม้เนื้อแข็ง 350,000 ต้นในปีงบประมาณอ้างอิงจากสถิติการจำหน่ายไม้ของ MTE

เนื่องจากความเสียหายสูงของความไม่ถูกต้องตามกฎหมายและการขาดความโปร่งใสอันสำคัญจาก MTE เป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทจะนำระบบสืบทานเอกสารมาใช้กับไม้สักอย่างสมบูรณ์แบบ

“วิสาหกิจไม้เมียนมาร์จำเป็นต้องแก้ปัญหาความไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนภายในกิจการของตัวเอง และต้องมีการตรวจสอบอิสระในกิจการหรือมีการกำจัดความเสี่ยงอย่างถาวรเพื่อเข้าสู่ตลาดไม้สักที่ให้กำไรงามของสหภาพยุโรป”

ที่มา <http://www.mmtimes.com/index.php/business/25389-myanmar-timber-enterprise-to-respond-to-danish-teak-sanctions.html>